



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI  
Cảnh Sát Quận Cam  
714-904-7042  
[PIO@OCsheriff.gov](mailto:PIO@OCsheriff.gov)

## Sở Cảnh Sát Quận Cam đang Làm Việc để Hạn Chế Việc Lái Xe Không Tập Trung tại Laguna Hills

**Laguna Hills, Ca. (4 Tháng Mười Một, 2023):** Lái xe không tập trung rất nguy hiểm và là một hành vi bất hợp pháp. Và Sở Cảnh Sát Quận Cam đang làm việc để ngăn chặn các tài xế đang vi phạm.

Vào ngày Thứ Hai, 6 Tháng Mười Một, các cảnh sát viên sẽ tập trung những nỗ lực của họ vào những tài xế đang nói chuyện, nhắn tin, sử dụng các ứng dụng tin học hay bất cứ hành động nào khác qua điện thoại của họ mà phải sử dụng đến tay trong lúc lái xe và đã vi phạm luật về việc sử dụng điện thoại di động California. Sự vi phạm sẽ bị phạt vạ \$162 cho lần đầu tiên, và ít nhất là \$285 cho lần vi phạm thứ hai.

Lái xe Không tập trung có nhiều loại, nhưng sử dụng điện thoại di động là loại không tập trung hàng đầu. Theo thống kê của Cơ Quan Điều Hành An Toàn Giao Thông Trên Xa Lộ Toàn Quốc (NHTSA), 3,450 người đã bị thiệt mạng trong năm 2016 là những người lái xe không tập trung. Một cuộc khảo sát năm 2018 của Cơ Quan An Toàn Trên Xa Lộ Tiểu Bang California tại Fresno (OTS) tìm thấy gần 5% các tài xế tại California đã sử dụng điện thoại một cách bất hợp pháp trong khi lái xe, hoặc giả nói chuyện hay sử dụng điện thoại mà không có thiết bị giúp không phải dùng tay.

Vào thời buổi bây giờ, động thái tự nhiên là trả lời điện thoại hay đọc tin nhắn, nhưng việc tập trung của tài xế là phải chú tâm vào con đường. Những thứ không tập trung khác là ăn uống, trang điểm, nói chuyện với hành khách, sử dụng GPS, điều chỉnh radio, cởi áo ngoài, hay cúi xuống lượm một đồ vật trên sàn xe.

Nếu quý vị có một cuộc gọi điện thoại quan trọng hay cần phải điều chỉnh lại hệ thống điều hướng, lái xe vào một chỗ đậu xe an toàn. Chống lại ước muốn phải sử dụng điện thoại, một là để điện thoại trong cách im lặng hai là để nơi nào mà quý vị không thể đụng tới.

Ngân khoản tài trợ cho chiến dịch tăng cường chống lại sự không tập trung khi lái xe được cung cấp bởi tài khoản tặng dữ từ Văn Phòng Giao Thông An Toàn California xuyên qua Cơ Quan Đặc Trách An Toàn Xa Lộ Quốc Gia.

###